

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามสินทรัพย์เสี่ยง, ตลาดยังรอผลเลือกตั้งสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่นักลงทุนยังคงรอดูความชัดเจนของผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

*ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ขณะที่ตลาดรอผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียพุ่งขึ้น หลังจากธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบี้ย

*ตลาดมีความหวังว่า รัฐสภากรีซจะอนุมัติมาตรการรัดเข็มขัดใหม่ของรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ต่างประเทศ

*ขณะที่นักวิเคราะห์ในต่างประเทศ มองว่า ตลาดอาจจะหันกลับไปสนใจการประชุมของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพรุ่งนี้ เมื่อพิจารณาจากการที่สเปนมีความล่าช้าในเรื่องการขอความช่วยเหลือทางการเงิน

*นักวิเคราะห์ยังคงคาดว่า ตลาดจะเริ่มกังวลเรื่องภาวะ **fiscal cliff** ของสหรัฐมากขึ้น หลังทราบผลการเลือกตั้งแล้ว โดย **fiscal cliff** เป็นภาวะที่มาตรการปรับขึ้นภาษี และการปรับลดงบประมาณรายจ่ายขนาดใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐ จะเริ่มมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติในต้นปีหน้า

*ผลสำรวจพบว่า ประธานาธิบดีโอบามา จากพรรคเดโมแครต ได้เปรียบนายมิตต์ รอมนีย์ จากรีพับลิกัน อยู่เล็กน้อย แต่ชัยชนะของประธานาธิบดีโอบามา อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อภาวะชะงักงันด้านนโยบายการคลัง เนื่องจากพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.804 บาท

*09.12 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.74/77 จาก 30.76/80 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.77/80 จาก 30.77/79 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.18/23 จาก 80.35 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2785/86 จาก 1.2816 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"overnight ลงไป 30.73 เข้านี้ก็มีขึ้นมานิดหน่อย หลังจากเมื่อวานพวก **risky asset rally** ขึ้นมาเยอะเหมือนกัน ตลาดก็น่าจะยังรออยู่ (ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ) เพราะยังค่อนข้างสูสี" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 30.70-30.80 โดยนักลงทุนยังคงรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร แต่จากการปรับขึ้นของราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ และการแข็งค่าของสกุลเงินในภูมิภาค จะทำให้เงินบาทมีแนวโน้มไปในทางแข็งค่าได้

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

E
X
I
M

D
A
I
L
Y

N
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้